

KittyLive ประเทศไทย ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จังหวัดสุพรรณบุรี



เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 KittyLive ประเทศไทย โดย MR. Alloy พร้อมด้วยสาว ๆ วิजे KittyLive และทีมงานได้นำเงินบริจาคภายในแอปพลิเคชันจากกิจกรรม “Song for Beloved King” ไปบริจาคให้โรงเรียนบางปลา mã จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนด้านการปรับปรุงอาคาร รวมทั้งนำหนังสือ อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬาไปบริจาคให้ห้อง ๆ อีกด้วย ส่วนในช่วงบ่ายนั้น สาว ๆ วิजे KittyLive ได้สอนหนังสือแก่น้อง ๆ โดยสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่และยังได้จัดกิจกรรมเกมส์ันทนาการ ร่วมเล่นกันสร้างรอยยิ้มและความสุข ความประทับใจให้กับคณะครูอาจารย์และนักเรียนเป็นอย่างมาก

หลังจากที่ทีมงานได้พูดคุยสอบถาม นายสยาม ทองสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลา mã จึงทราบว่า “โรงเรียนบางปลา mã จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงจะไม่ได้อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก แต่ทางโรงเรียนก็ยิ่งขาดแคลนทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ โดยในช่วงหน้าฝนทางโรงเรียนจะประสบปัญหาหน้าท่วมขังเป็นอย่างมาก เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่ม นักเรียนส่วนมากมีฐานะค่อนข้างยากจน ทางโรงเรียนจึงจะนำเงินทุนการศึกษาไปมอบให้รักเรียนที่ขาดแคลนและปรับปรุงอาคารเรียนต่อไป โดยทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณทางบริษัท KittyLive เป็นอย่างมากที่มาช่วยเหลือในครั้งนี้”

MR. Alloy ผู้บริหาร KittyLive ประเทศไทย กล่าวว่า “การเข้าชมการถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาলামกอนาจารย์นั้น จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดในมีผู้เข้าชมจำนวนมาก สามารถสร้างกระแสและที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีในการทำแอพฯ ถ่ายทอดสด เราจึงเน้นย้ำการป้องกันการเผยแพร่เนื้อหาเชิงลบอย่างสม่ำเสมอ” โดยครั้งนี้ KittyLive จึงได้ชวนวิเจมาร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม เพื่อร่วมแบ่งปันรอยยิ้มและความสุข และถ่ายทอดสดเพื่อแชร์ให้ทุกคนในสังคมรับรู้ถึงความสุขครั้งนี้อย่างรวดเร็ว

KittyLive เป็นแพลตฟอร์มการถ่ายทอดสดที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ของการสื่อสาร โดยผู้คนทั่วไปสามารถถ่ายทอดสดผ่านแอพฯ ในโทรศัพท์มือถือ ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้สึกรวมกัน ความใกล้ชิดได้อย่าง Real Time KittyLive ประเทศไทย อยากเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้ทุกคนร่วมกันออกมาทำความดีเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เราเองก็จะสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ดีแบบนี้ตลอดไป